



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๘๐๗

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๙๗๗

ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอเรื่อง การจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ตามคำชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน ที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งส่งเสริม ประสาน และให้บริการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน หรือการตัดสินใจกำหนดนโยบาย ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา และการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจด้านการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล และพัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรของประเทศด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็น Thailand ๔.๐ ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมทั้งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน กลุ่มที่ ๒ บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ จากคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ตามนัยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

/อย่างไรก็ตาม...

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นการ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนขึ้นใหม่ ประกอบกับการสรรหาบุคลากรในสาขาเฉพาะ ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ ซึ่งอาจจำเป็นต้องกำหนดอัตรา ค่าตอบแทนที่จูงใจและเหมาะสมกับศักยภาพ ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรต้องพิจารณา นำเงินนอกงบประมาณของสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาสมทบเพื่อลด ภาระงบประมาณของภาครัฐ ทั้งนี้ กรณีการกำหนดอัตรากำลัง เห็นสมควรให้ตัดโอนมาจากสำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปรับลดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้อง กับกรอบอัตรากำลังที่ตัดโอนไป และเห็นสมควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาปรับเปลี่ยน องค์กรรูปแบบใหม่ เมื่อได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ครบ ๒ ปี ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสูตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๗๖๔, ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๒๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th